

Đức Hồng Y TGM Chicago khen ngợi cộng đồng người Việt

08.08.2011

Hướng về tượng thánh Mẹ La Vang, Đức Hồng Y nói: "Xét về phương diện thời gian, thánh tượng Đức Mẹ La Vang -- Mẹ của dân Việt và cũng là Mẹ của tất cả chúng ta -- là thánh tượng mang tên La Vang "đầu tiên" của Tổng Giáo Phận Chicago. Xét về phương diện không gian thì thánh tượng Đức Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse là hai thánh tượng "cao nhất" được xây dựng tại Tổng Giáo Phận Chicago từ trước đến nay."

CHICAGO (07-08-2011) – Đức Hồng Y Francis George, Tổng Giám Mục TGP Chicago đã chủ sự nghi thức làm phép thánh tượng Đức Mẹ La Vang sau thánh lễ đại triều do ngài chủ tế. Nghi lễ được tại linh đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên thánh đường St. Henry thuộc Cộng Đoàn Công Giáo VN Chicago vào ngày Chúa nhật tuần qua. Đồng tế với ĐHY có LM Quản Xứ Dominic Hà Văn Vịnh và 25 linh mục Việt Mỹ. Trên một ngàn giáo dân Chicago và các vùng phụ cận đã sốt sắng đến tham dự thánh lễ và nghi thức làm phép thánh tượng.



Hình trên: ĐHY Francis George, Tổng Giám Mục TGP Chicago đã chủ tế thánh lễ đại triều tại linh đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên thánh đường St. Henry thuộc Cộng Đoàn CG Mân Côi cùng LM Quản Xứ Dominic Hà Văn Vịnh và 25 linh mục Việt Mỹ đồng tế với sự tham dự của cả ngàn giáo dân Chicago và các vùng phụ cận.

Ca đoàn tổng hợp đã hợp xướng những bài ca thánh ái và hùng tráng thúc giục cộng đồng dân Chúa tiến lên theo tiếng gọi yêu thương của Đức Kitô qua trung gian của Mẹ nhân lành. Tiếng trống mạnh mẽ và nhịp nhàng của Ban Trống Lễ giáo xứ mới được thành lập đã thực sự làm hứng khởi lòng người, vang dậy âm thanh đồng tâm nhất trí của con dân nước Việt

trong lễ hội mùa Hè 2011. Ban thánh ca, đội trống, đội vũ và các đội diễn nguyện đã rất công phu, chu đáo tập duyệt các mục trình diễn từ nhiều tháng qua.

Trong phần đáp từ sau thánh lễ, Đức Hồng Y đã nhiệt liệt khen ngợi cộng đồng người Việt. Ngài nói (đại ý): Cha rất cảm phục lòng sốt sắng và đạo đức của anh chị em. Để thể hiện lòng yêu thương của dân Chúa, quý vị đã đóng đủ hội tụ về đây với gia đình thánh mà chúng ta thường gọi là Thánh gia gồm Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh cả Giuse -- mặc dù hôm nay bầu trời Chicago được che phủ bằng oi bức, nóng nực đến trên 100 độ Fahrenheit. Sự hy sinh, đóng góp, tham dự của quý vị là những món quà yêu thương (gifts of love) mà anh chị em đã mang đến đây để dâng lên Thiên Chúa và chia sẻ với nhau trong thánh lễ hôm nay.



Hình trên: ĐHY Tổng Giám Mục đã khen ngợi lòng đạo đức, tinh thần hợp tác và sự hy sinh của mọi người trong cộng đoàn như ca đoàn, hội đoàn, đội múa, đội trống như việc các huynh trưởng Nghĩa Sinh và hai ân nhân ẩn danh đã đóng góp tài chánh để thành lập Đội Trống Lễ Hội Cộng Đoàn (hình dưới).

Hướng về tượng thánh Mẹ La Vang, Đức Hồng Y nói: “Xét về phương diện thời gian, thánh tượng Đức Mẹ La Vang -- Mẹ của dân Việt và cũng là Mẹ của tất cả chúng ta -- là thánh tượng mang tên La Vang “đầu tiên” của Tổng Giáo Phận Chicago. Xét về phương diện không gian thì thánh tượng Đức Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse là hai thánh tượng “cao nhất” được xây dựng tại Tổng Giáo Phận Chicago từ trước đến nay.”

Trong bàn tiệc mừng, Đức Hồng Y đã chứng kiến tinh thần phục vụ của giáo dân trong các ban ngành, Ngài đã khen ngợi lòng đạo đức, tinh thần hợp tác và sự hy sinh của mọi người trong cộng đoàn, trong đó có Cha xứ Đaminh Hà Văn Vịnh, Thầy Phó Tế, Chủ tịch HĐGX Vũ Công Thuần, các Ca đoàn Celicia, Seraphim và Teresa, các đoàn thể CG như Hội Các Bà

Mẹ Công Giáo, Hội Legio Maria, Gia Đình Thánh Tâm, Phong Trào Thánh Linh, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Phong Trào Cursillo, Gia Đình Phatima và Thăng Tiến Hôn Nhân. Ngoài món ăn tinh thần, khách thập phương còn được thưởng thức những món ăn đầy hương vị quê hương do Quán Mây và một số hội đoàn phụ trách.



Hình trên: Tinh thần hợp tác và tham gia của cộng đoàn đã được Đức Hồng Y khen ngợi và quý khách Việt Mỹ ngưỡng mộ như sự hợp diễn của các Ca đoàn Celicia, Seraphim và Teresa; tinh thần hợp tác của các ban nhạc *The VN Band*, *The Trinh Vương Band*, *The Đồ Rê Mí Band*; trên 50 người thiện nguyện phục vụ trong Quán Mây để gây quỹ cho sinh hoạt cộng đoàn.

Trong bốn giờ đồng hồ giao lưu với cộng đồng người Việt, từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, ĐHY Francis George đã được chứng kiến sự đồng lao hợp tác của mọi người. Mấu chốt của thành công là thế đó – là tinh thần phục vụ của tất cả. Vì phục vụ mang lại thành công chung cho tập thể và thành công riêng cho mỗi cá nhân để mỗi người và mọi người được trưởng thành trong cuộc sống và đồng hành trong vinh hạnh.

Có tinh thần phục vụ là biết nhạy cảm, để ý đến nhu cầu của người khác, của tập thể và tìm cách đáp ứng bằng đem những tài năng của mình phục vụ cho lợi ích chung. Phục vụ không phải là làm cái gì mình thích làm (*want*), cũng không hẳn là làm những điều gì mà người khác thích (*want*) mà là làm những việc cần làm (*need*). Tinh thần phục vụ tạo ra sức mạnh cho cá nhân và cho cả cộng đồng bởi vì phục vụ là giá trị, phục vụ là sức mạnh, phục vụ là gieo và gặt, và nhất là phục vụ mang lại ảnh hưởng tốt cho người và cho ta.



Cả ngàn người từ khắp nơi về tham dự về tham dự (như hình trên: từ Toronto, Canada là gia đình Trường Nghĩa Sinh Võ Tuấn cùng chung niềm vui hội ngộ với Trường Nghĩa Sinh Mai Nghĩa; từ Paris, France là gia đình chị Nguyễn Kim Liên chào thăm Huỳnh Trường Nghĩa Sinh Chicago; đại diện cộng đồng và cựu học viên Clemente tham gia sinh hoạt chung). Hai nữ danh ca Tâm Đoan và Hồ Hoàng Yến từ California về trình diễn đã được sự hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo đồng hương.

Thánh lễ tại linh đài Đức Mẹ La Vang năm nay rất trọng thể, sốt sắng, đông đảo giáo dân với một lượng người từ nhiều bang và nhiều nước về tham dự chưa từng thấy tại lễ đài của CĐCG Mân Côi Chicago từ trước đến nay. Tất cả những thành công này được dệt thành một bản trường ca tạ ơn Mẹ La Vang đã chúc lành cho BTC và đồng hành phục vụ với đoàn con Mẹ nơi đất khách quê người.

Đoàn Nhân Ái

URL của bài này: <http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=7644>